



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พันธง ! เหตุอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้มเหลว

ครูขาดความรู้เชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผศ. กัลยาณี กุลชัย ประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาประสบปัญหาอย่างมาก เพราะครูยังสอนแบบเดิมนั้นคือสอนในชั้นเรียน เน้นเนื้อหาในหนังสือ เด็กท่องจำเนื้อหาไปสอน โดยที่เนื้อหาความรู้ต่างๆ เข้าไม่ถึงตัวเล็ก การเรียนการสอนในลักษณะนี้เกิดความล้มเหลวอย่างในการปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักษาแหล่งทรัพยากรและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร เนื่องจากเขามองไม่เห็นว่ามีสิ่งแวดล้อมรอบตัว และทรัพยากรธรรมชาติสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และคนในท้องถิ่นอย่างไร


“ภาควิชาภูมิศาสตร์เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จึงได้จัดอบรมครูที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้น เนื่องจากเราพบว่าครูส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเลย จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมขึ้นมา เพื่อต้องการพัฒนาองค์ความรู้และวิธีการทาง กระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้น เชื่อว่าหากครูปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ทรัพยากรในท้องถิ่นตัวเอง เรียนรู้จากของจริง จะทำให้เด็ก ๆ สนุกและเกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวและเกิดเจตคติที่ดีในการต่อการอนุรักษ์ จะส่งผลถึงจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตด้วย”

ผศ.กัลยาณี กล่าวอีกว่า การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 27 – 30 เมษายน 2553 รับครูจากทั่วประเทศ สนใจติดต่อได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 5540

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย รำพึง Rewriter : ชาติชาย รำพึง

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

 วันที่ข่าว : 20 เมษายน 2553